

Source :

ข่าวหุ้น

Date : 12 ก.พ. 2561

Page : ๑

No :

## FPI มั่นใจบครึ่งปีหลังโตเด่น รับบาทอ่อนค่า-บุกไฟฟ้าชีวมวล

FPI ลั่นบครึ่งปีหลังโตเด่น ออเดอร์งานลูกค้า่ายรถยนต์หลัก บุกรายได้โรงไฟฟ้าชีวมวล พร้อมรับผลบวกเงินบาทอ่อนค่า ต้นแบ็กล็อกแน่น 800 ล้านบาท

นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ FPI เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานช่วงครึ่งหลังปี 2561 ทางบริษัทจะเดินหน้าส่งมอบงานผลิตสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับลูกค้าตามออเดอร์ที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่อง

โดยขณะนี้มียออเดอร์งานที่มีจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากทางกลุ่มผู้ประกอบการรถยนต์หลายค่ายได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่ ออกมาตลอดตั้งแต่ช่วงต้นปี 2561 อีกทั้งทางบริษัทเองยังได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมจากค่ายรถยนต์ MAZDA หลังจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนในประเทศออสเตรเลียปิดตัวลง

นอกจากนี้ ในปัจจุบันทางบริษัทมีคำสั่งซื้อล่วงหน้ารอส่งมอบ (Backlog) มูลค่ารวม 700-800 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้ราว 50% ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้เข้า

มาในปี 2562 ขณะเดียวกัน ทางบริษัทยังเตรียมรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนในประเทศอินเดีย ของ ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 45%

นายสมพล กล่าวอีกว่า ในปี 2561 ทางบริษัทจะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการเข้าร่วมทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 7.5 เมกะวัตต์ (MW) ในจังหวัดนราธิวาสเข้ามาเต็มปี ประมาณ 100-120 ล้านบาท และในไตรมาส 3/2561 จะเริ่มรับรู้กำไรโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.แพร่ ขนาด 1 MW

ดังนั้น แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2561 จะมีโอกาสเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เพราะได้รับปัจจัยบวกจากทั้งออเดอร์ใหม่ที่มีเข้ามาต่อเนื่อง รวมถึงได้ประโยชน์จากภาวะค่าเงินบาทที่อ่อนค่า ซึ่งล่าสุดค่าเงินบาทได้อ่อนค่าเกิน 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นการอ่อนค่ามากสุดในรอบ 7 เดือน

ส่วนแผนการลงทุนปี 2561 ทางบริษัทตั้งงบลงทุนไว้ที่ 200-300 ล้านบาท เพื่อใช้ในการซื้อเครื่องจักรและแม่พิมพ์ รวมถึงพัฒนาโรงงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ



สมพล ธนาดำรงศักดิ์

มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับยังได้ดำเนินการติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาโรงงานเพื่อช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน

“ปีนี้บริษัทเราจะได้ทั้งออเดอร์ใหม่เข้ามาและยังรับรู้กำไรที่ลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลที่กำลังการผลิตรวมกว่า 8.5 MW เมื่อรวมกับภาวะค่าเงินบาทที่อ่อนค่า จึงยิ่งช่วยผลักดันให้รายได้และกำไรของ FPI เพราะมีสัดส่วนรายได้ส่งออกสูงถึง 86% ดังนั้น จากปัจจัยบวกทั้งหมดจะส่งผลให้รายได้และกำไรในปี 2561 มีโอกาสทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง” นายสมพล กล่าว ■